

# Lễ chia

# YÊU THƯƠNG

**N**gày 3/10/2014 bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố cùng với vợ chồng ông Đỗ Tấn Sĩ đại diện cho Đoàn Trường Sơn – Hội người Việt Nam tại Bỉ đã trao tặng nhà tình thương cho bà Cao Thị Bệt, là nạn nhân chất độc da cam dioxin tại Ấp 5 xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi.

Nhắc đến Củ Chi, ta nghĩ ngay đến vùng đất được mệnh danh là “đất thép thành đồng”. Trong kháng chiến, đất và người Củ Chi luôn kiên cường trong chiến đấu đã làm cho quân thù bao phen khiếp sợ. Người dân Củ Chi luôn chung sức chung lòng, kề vai chiến đấu, không màng nguy hiểm, quyết tâm bám đất giữ làng dù phải chịu bao nhiêu mất mát, hy sinh. Giờ đây, vết tích của chiến tranh tuy đã lùi dần trong quá khứ, nhưng cũng có những ảnh hưởng gây ra nỗi đau cho không ít gia đình người dân Việt Nam như ở huyện Củ Chi cho đến ngày nay, nhất là bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam.

Chúng tôi đến ấp 5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi và gặp được trường hợp của bà Cao Thị Bệt. Bà có đứa con gái là Nguyễn Thị Hồng Chinh năm nay đã 24 tuổi bị di chứng nhiễm chất độc da cam. Cuộc sống của bà và con gái gặp nhiều khó khăn. Hơn mười năm qua, sau khi bị chồng bỏ, một mình phải lo toan mọi thứ, gánh nặng trên đôi vai ngày càng chất chồng khi bà vừa làm mẹ lại phải gánh thêm trọng trách của người cha. Nhìn thấy hoàn cảnh của bà và con gái, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Lễ ra ở cái tuổi này, cô con gái có thể đỡ dần cho mẹ trong mọi việc để bà có thể đỡ vất vả hơn, nhưng em không khác gì những đứa trẻ mới lên ba, có hiểu gì những đau đớn và vất vả của một người mẹ. Bà Cao Thị Bệt tâm sự:



“Vi con bé không thể nhận thức được nên hàng ngày khi đi làm gì tôi phải dắt con theo, để nó ở nhà một mình thật sự không yên tâm. Hôm nào nó ngoan thì để tôi làm việc suôn sẻ, nhưng cũng có lúc giờ chúng nó cứ quậy phá làm tôi không thể làm việc. Nhưng cũng may mắn bà con thương hoàn cảnh của tôi mà luôn tạo điều kiện cho tôi có việc làm để có tiền lo chi phí hàng ngày. Xây được căn nhà như hôm nay là một điều tôi không thể tin được vì có làm suốt cả cuộc đời tôi cũng không thể nào xây nổi.”

Căn nhà của bà được xây trên phần đất mà người anh trai cho, có diện tích 32 m<sup>2</sup>, với tổng kinh phí gần 50 triệu đồng. Đây là ngôi nhà tình thương thứ hai tại thành phố Hồ Chí Minh được Đoàn Trường Sơn – Hội người Việt Nam tại Bỉ tài trợ. Trong buổi lễ trao nhà tình thương, ông Đỗ Tấn Sĩ xúc động chia sẻ, ông cũng như rất nhiều người Việt Nam ở nước ngoài đều cảm thông và thấu hiểu những nỗi đau quá lớn mà nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin phải chịu đựng. Vì thế, gia đình tôi luôn giáo dục con cái, những thế hệ sau này phải thấy được những hi sinh mất mát ấy, phải biết hướng về quê hương đất nước, những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống bằng cả tấm lòng và khả năng mình có. Kinh phí xây dựng nhà tình thương cũng như các hoạt động từ thiện tại Việt Nam là do các em trong đội văn nghệ của Đoàn Trường Sơn – Hội người Việt Nam tại Bỉ biểu diễn rồi gom góp lại.

Nhìn ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp và nụ cười mãn nguyện của hai mẹ con bà Bệt, chúng tôi cảm thấy ấm lòng. Việc làm của chúng tôi tuy nhỏ so với nỗi đau mà gia đình bà, cũng như bao gia đình khác phải gánh chịu nhưng nó xuất phát từ tấm lòng và tình cảm chân thành của những người con xa xứ, đặc biệt là Đoàn Trường Sơn – Hội người Việt Nam tại Bỉ.

Mong rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm của bà con kiều bào từ khắp bốn phương đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những gia đình có nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin.

**Thu Ngân**



## Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện xây nhà tình thương cho bà Cao Thị Bệt:



Đoàn văn nghệ Trường Sơn – Hội người Việt Nam tại Bi cùng với Ủy ban về NVNONN trong buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Phước Vĩnh An để tiến hành xây nhà cho bà Bệt.



Đoàn tiến hành khảo sát khu đất nơi sẽ xây dựng căn nhà tình thương.



Bà Cao Thị Bệt xúc động nhận quyết định sở hữu căn nhà mới



Ông Đỗ Tấn Sĩ đại diện Đoàn Trường Sơn – Hội người Việt Nam tại Bi xúc động phát biểu trong buổi lễ trao nhà tình thương.



Nụ cười của bà Cao Thị Bệt trong căn nhà mới khang trang.